

WORLD VISION INTERNATIONAL TẠI VIỆT NAM TỔNG KẾT NỖ LỰC HỢP TÁC TRONG PHÒNG CHỐNG LAO ĐỘNG TRẺ EM

Hà Nội, ngày 18 tháng 9 năm 2024 - World Vision International tại Việt Nam, cùng với đối tác cấp quốc gia và địa phương đã tổ chức Hội thảo tổng kết Dự án “Phòng chống các hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trên mạng, và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu” (Dự án ACE). Hội thảo là dịp để các bên cùng nhau tổng kết những thành tựu, chia sẻ những thực hành tốt, và đưa ra những chiến lược bền vững trong công tác phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em.



Hội thảo có sự tham dự của hơn 100 đại biểu, đến từ Đại sứ quán Hoa Kỳ, các cơ quan nhà nước như Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Truyền thông (Cục Trẻ em, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội), các đối tác thực hiện dự án ACE tại ba tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Quảng Nam, Điện Biên, các đại diện từ Tổ chức World Vision International tại Việt Nam, Philippines, Campuchia, cùng đại diện các tổ chức quốc tế và các cơ quan báo chí.

Được tài trợ bởi Bộ Lao động Hoa Kỳ, dự án ACE được triển khai tại Việt Nam từ tháng 11/2022 đến tháng 9/2024. Dự án hướng tới mục tiêu tăng cường năng lực cho chính phủ Việt Nam trong việc phòng ngừa lao động trẻ em, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng, và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu, thông qua cách tiếp cận toàn diện và khuyến khích sự tham gia của nhiều bên. Dự án đã tập trung nguồn lực trong việc tăng cường thực thi chính sách, pháp luật, củng cố các dịch vụ hỗ trợ cho trẻ em có nguy cơ lao động trẻ em, và thúc đẩy sự hợp tác với nhiều bên liên quan khác nhau, bao gồm các đơn vị trong và ngoài nhà nước.

Khảo sát đầu vào của dự án năm 2023 đã cho thấy ba tỉnh, thành phố tham gia dự án chưa ghi nhận bất kì trường hợp trẻ em lao động trái quy định pháp luật. Tuy nhiên, nguy cơ lao động trẻ em vẫn luôn hiện hữu, đặc biệt trong bối cảnh sau đại dịch COVID-19.



Ông Doseba Tua Sinay, Trưởng Đại diện Tổ chức World Vision International tại Việt Nam phát biểu tại hội nghị tổng kết dự án ACE.

“Là một tổ chức đặt trẻ em làm trung tâm, chúng tôi luôn hướng đến việc bảo vệ trẻ em khỏi mọi hình thức bóc lột và những nguy cơ có thể ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của trẻ. Chúng tôi rất vui mừng khi chứng kiến sự triển khai thành công của dự án ACE, thể hiện nỗ lực chung nhằm phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em tại Việt Nam. Điều này cũng khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc mang đến một cuộc sống trọn vẹn ý nghĩa cho tất cả trẻ em, đặc biệt những trẻ em dễ bị tổn thương nhất,” ông Doseba Tua Sinay, Trưởng Đại diện Tổ chức World Vision International tại Việt Nam chia sẻ.



Bà Trần Thị Nhuận, Trưởng phòng trẻ em và bình đẳng giới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên chia sẻ tại hội nghị.

Điều khiến tôi ấn tượng nhất là dự án luôn lắng nghe nguyện vọng và nhu cầu của địa phương, từ đó triển khai các hoạt động, can thiệp phù hợp với bối cảnh cũng như phát huy nguồn lực sẵn có của địa phương. Nhờ vậy, chúng tôi có thể triển khai công tác phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em có hiệu quả tại tỉnh Điện Biên,” bà Trần Thị Nhuận, Trưởng phòng trẻ em và bình đẳng giới, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Điện Biên chia sẻ.

Sau hơn hai năm triển khai, dự án đã đạt được những kết quả đáng khích lệ:

- **1,152** cán bộ làm công tác trẻ em và các cộng tác viên được nâng cao năng lực về phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ em. Trong đó, **124** người đã hoàn thành khóa đào tạo giảng viên nguồn của dự án.
- **62** hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức đã được tổ chức cho nhiều nhóm đối tượng: trẻ em, cha mẹ, các hộ kinh doanh, cộng đồng...
- Hơn **4,000** trẻ em có nguy cơ lao động trẻ em được tiếp cận với các dịch vụ hỗ trợ.
- Hai điểm tham vấn và hỗ trợ trẻ em được thành lập tại huyện Mường Ảng (Điện Biên) và thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam).
- Phát triển khóa học trực tuyến về phòng ngừa lao động trẻ em, xây dựng bộ tài liệu truyền thông, tập huấn, và sản xuất bài hát về phòng ngừa lao động trẻ em.

Thảo luận về những thành tựu của dự án, ông Nguyễn Huy; Trưởng phòng Phòng trẻ em và Bình đẳng giới; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Nam, cho biết: “Với nhóm giảng viên nguồn này, chúng tôi sẽ phối hợp với địa phương để đào tạo cán bộ cấp cơ sở và triển khai các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức nhằm phòng ngừa lao động trẻ em cũng như lồng ghép vào các hoạt động bảo vệ trẻ em tại địa phương.”



Ông Nguyễn Huy; Trưởng phòng Phòng trẻ em và Bình đẳng giới; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Quảng Nam chia sẻ tại tinh thần hợp tác để phát huy các kết quả dự án tại hội nghị.

Dựa trên quy định pháp luật hiện hành, dự án đã phát triển bộ công cụ rà soát lao động trẻ em nhằm sàng lọc và xác định nạn nhân và trẻ có nguy cơ lao động trẻ em.



Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội và Trẻ em, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng, chia sẻ về tác động tích cực đến từ bộ công cụ của dự án.

Bà Nguyễn Thị Thu Hà, Phó Trưởng phòng Bảo trợ xã hội và Trẻ em, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố Đà Nẵng cho biết kết quả sàng lọc đã cung cấp thông tin về tình hình lao động trẻ em tại ba quận tham gia dự án. *“Những thông tin này đã giúp chúng tôi xây dựng kế hoạch can thiệp và hỗ trợ trẻ em có nguy cơ lao động trẻ em tại địa phương, đồng thời hỗ trợ địa phương trong việc triển khai Chương trình phòng ngừa và giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật tại thành phố.”*

Trước những rủi ro ngày càng gia tăng đối với trẻ em trên môi trường mạng, Dự án ACE đã phối hợp với Hiệp hội An toàn Thông tin Việt Nam (VNISA) để thành lập Câu lạc bộ Bảo vệ trẻ em Việt Nam trên môi trường mạng (VCSC). Lần đầu tiên ở Việt Nam có một câu lạc bộ kết nối các công ty công nghệ cung cấp dịch vụ và sản phẩm bảo vệ trẻ em trực tuyến, các tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực bảo vệ trẻ em tại Việt Nam, cá nhân có cùng chung mục tiêu bảo vệ, hỗ trợ trẻ em trên không gian mạng, góp phần triển khai hiệu quả Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025” của Chính phủ. Trong năm đầu tiên, câu lạc bộ đã đạt được một cột mốc quan trọng khi ra mắt Bộ tiêu chí cho các dịch vụ và sản phẩm nhằm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.



Các góc trưng bày kết quả của dự án ACE

Tại sự kiện, ba tỉnh, thành phố tham gia dự án đã có cơ hội chia sẻ kết quả triển khai dự án tại địa phương, tổng kết các bài học kinh nghiệm, đồng thời trưng bày các sản phẩm nhằm nêu bật những thành tựu và hoạt động ở từng tỉnh.

Buổi lễ bàn giao sản phẩm, tài liệu, bộ công cụ của dự án ACE cũng đã được diễn ra tại sự kiện, giúp duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, hướng đến sự bền vững của dự án.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng dữ liệu thu thập từ bộ công cụ sàng lọc để ưu tiên các can thiệp trong tương lai,” bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng khẳng định. *“Với bộ công cụ do dự án phát triển, chúng tôi cũng sẽ tiến hành sàng lọc hàng năm để xác định trẻ em có nguy cơ tham gia lao động trẻ em trên toàn thành phố. Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng mọi trẻ em có nguy cơ đều nhận được sự hỗ trợ và can thiệp kịp thời.”*

Kết thúc sự kiện, ông Rafiq Ahmed Mangi, Phó Giám đốc Dự án ACE, đã bày tỏ biết ơn tới các đối tác vì cam kết tăng cường công tác phòng ngừa và giảm thiểu lao động trẻ, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng trong thời gian qua. Ông cũng bày tỏ tin tưởng rằng, dù Dự án ACE kết thúc, các đối tác sẽ tiếp tục phát huy những kết quả và duy trì những hoạt động của dự án tại địa phương.



Đại diện World Vision và dự án ACE bàn giao những kết quả của dự án ACE cho đối tác ba tỉnh, thành phố Điện Biên, Quảng Nam, Đà Nẵng tham gia dự án.

“Những gì chúng ta đã đạt được với Dự án ACE chỉ là bước đầu của hành trình, nhưng tôi tin đó sẽ là nền tảng để mở đường cho những hoạt động trong tương lai của các đối tác. Đi từ con số không đến một là sự khởi đầu đầy thách thức, nhưng vượt qua giai đoạn đó, chúng tôi tin tưởng vào hiệu ứng lan tỏa mà Dự án ACE đã tạo dựng, hướng đến một tương lai không có lao động trẻ em,” ông Rafiq Ahmed Mangi chia sẻ.

HẾT.

VỀ DỰ ÁN ACE

Với sự tài trợ của Bộ Lao động Hoa Kỳ, dự án “Phòng chống các hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng, và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu” (Against Child Exploitation - ACE) được triển khai đầu tiên ở Phillipines từ năm 2019. Dự án nhằm mục tiêu tăng cường năng lực của Chính phủ Phillipines nhằm xử lý và ngăn ngừa các hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng (OSEC), và vi phạm những điều kiện lao động tối thiểu.

Dựa trên những kết quả tích cực đã đạt được ở Philippines, dự án ACE sẽ được triển khai tại sáu quận huyện thuộc ba tỉnh thành tại Việt Nam (1. Tỉnh Điện Biên: Huyện Tuần Giáo và Mường Ảng; 2. Thành phố Đà Nẵng: Quận Liên Chiểu, Sơn Trà và Hải Châu; 3. Tỉnh Quảng Nam: Thành phố Tam Kỳ), hướng tới những kết quả kì vọng như sau:

- Kết quả 1: Tăng cường việc thực thi pháp luật và các chính sách liên quan đến những hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng, và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu.
- Kết quả 2: Tăng cường các dịch vụ hỗ trợ cho nạn nhân của các hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, và/hoặc bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng.
- Kết quả 3: Tăng cường quan hệ đối tác để đẩy nhanh việc xử lý các hình thức lao động trẻ em trong môi trường nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, bao gồm bóc lột tình dục trẻ em trên môi trường mạng, và vi phạm các điều kiện lao động tối thiểu.

VỀ WORLD VISION INTERNATIONAL TẠI VIỆT NAM

Là tổ chức đi đầu trong lĩnh vực thúc đẩy và đảm bảo an sinh trẻ em, World Vision được thôi thúc bởi ước mong rằng mọi trẻ em đều có tiềm năng để phát triển toàn diện về trí tuệ, thể chất và tinh thần. World Vision đồng hành cùng chính quyền, các nhà tài trợ, cộng đồng và trẻ em để mang lại tác động tích cực và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân và trẻ em. Đội ngũ của chúng tôi trên gần 100 quốc gia đã và đang nỗ lực không ngừng cùng các đối tác để cải thiện cuộc sống của hơn 200 triệu trẻ em dễ bị tổn thương trên toàn thế giới, trong đó có hơn 200.000 trẻ em ở Việt Nam được trực tiếp hưởng lợi trong các chương trình và dự án cho World Vision hỗ trợ.

World Vision vinh dự được cấp phép hoạt động tại Việt Nam từ năm 1988. Đến nay, tổ chức chúng tôi nhận được sự hỗ trợ và hợp tác của Chính phủ Việt Nam trong việc triển khai các chương trình, dự án tại 14 tỉnh, thành phố mục tiêu trên cả nước.

Liên hệ truyền thông

Ông Ông Văn Thanh Hải – (Quyền) Quản lý Truyền thông và Kết nối Công chúng

Email: ong_thanh_hoi@wvi.org | Tel.: (+84) 982 001 050

Bà Phạm Thu Thủy – Cán bộ Truyền thông và Kết nối công chúng

Email: pham_thu_thuy@wvi.org | Tel.: (+84) 377 624 971

Kết nối với chúng tôi: [Website](#) | [Facebook](#)